

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.69 แนวโน้มอ่อนค่า จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ธุรกิจใหญ่จ่ายปันผล

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 เม.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 36.69 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 36.60 บาท/ดอลลาร์

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท มองว่า ปัจจัยกดดันเงินบาทฝั่งอ่อนค่ายังมีอยู่ โดยเฉพาะแรงขายสินทรัพย์ในประเทศจากนักลงทุนต่างชาติ ตราบใดที่ตลาดยังคงปิดรับความเสี่ยง นอกจากนี้ โฟลว์จ่ายปันผลให้กับนักลงทุนต่างชาติก็สามารถกดดันเงินบาทได้ ทั้งนี้ ควรจับตาทิศทางราคาทองคำ ราคาพลังงาน ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risks) ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจกระทบค่าเงินบาทได้พอสมควร

"โฟลว์ธุรกรรมจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนต่างชาติที่สูงราว 6.6 พันล้านบาทในสัปดาห์นี้ อาจเป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินบาทผันผวนอ่อนค่าลงได้ และยังคงต้องจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง" นักบริหารเงิน ระบุ

ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ ควรจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินในระยะสั้น นอกจากนี้ ควรจับตาทิศทางนโยบายการเงินของบรรดาธนาคารกลางหลัก ทั้งธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ผ่านรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของอังกฤษ และญี่ปุ่น

นักบริหารเงิน คาด กรอบเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 36.55-36.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 154.66 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันพฤหัสบดีที่ระดับ 153.19 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0627 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันพฤหัสบดีที่ระดับ 1.0730 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.632 บาท/ดอลลาร์

-รมว.ท่องเที่ยวฯ เผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทะลุ 10 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 เม.ย.67 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 10,723,953 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายแล้วประมาณ 518,036 ล้านบาท

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (16 เม.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้

-กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2567 เป็น 3.2% เพิ่มจากระดับ 3.1% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนม.ค. ตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) ฉบับล่าสุด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-คณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลเลื่อนการประชุมครั้งที่ 3 ไปเป็นวันพุธนี้ (17 เม.ย.) จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันอังคาร เพื่อตัดสิ้นใจเกี่ยวกับการตอบโต้ต่อการโจมตีโดยตรงครั้งแรกของอิหร่าน ท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติ ให้หลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มเติม

-นักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด หลังจาก รมว.คลังญี่ปุ่น เปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อรับมือกับตลาดปรัวรรตเงินตราที่มีความผันผวนมากเกินไปในขณะนี้ ซึ่งล่าสุดเงินเยนอ่อนค่าไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 34 ปี

-นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสูงกว่าการคาดการณ์

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. และดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้